

มติคณะรัฐมนตรี

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2558

เสนอโดย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

The screenshot shows the official website of the Thai Cabinet Secretariat. The header includes the logo and name of the Secretariat. The main content area displays a document titled 'มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2558' (Resolution of the Digital Economy and Society Preparation Committee, 2/2558). The document text is as follows:

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ สรุปได้ ดังนี้

๑. ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวม ๕ ชุด ได้แก่ คณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ คณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ คณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล คณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต และคณะทำงานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมทั้งการประชุมแบบลดกระดาะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานที่ส่งเสริมการนำดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนการและกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้ง ๕ ชุด จะปรับรูปแบบการประชุมจากเดิมที่จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเป็นกระดาะเข้าแฟ้ม เป็นเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เห็นชอบแนวทางการประชุมแบบลดกระดาะ เนื่องจากเป็นการลดการใช้กระดาษ ประหยัดทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ ได้ให้ข้อสังเกตว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ยังคงต้องมีเอกสารในรูปแบบกระดาษอยู่ เนื่องจากต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบทางกฎหมาย

๒. ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต การดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ การดำเนินงานของคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure sharing) การเตรียมการประมวลผลคืนความถี่ในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. การดำเนินงานของคณะทำงานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การดำเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการบริหารโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เห็นชอบให้เพิ่มผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในคณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content)

อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

[https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-](https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99315079&key_word=&owner_dep=%B7%A1&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2558&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=31&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2558)

[3.jsp?top_serl=99315079&key_word=&owner_dep=%B7%A1&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2558&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=31&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2558](https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99315079&key_word=&owner_dep=%B7%A1&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2558&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=31&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2558)

ด่วนที่สุด
ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๗๐๕๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 15675 ๕๖๐๖
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 10.00

สวค. 226
วันที่ 4 ส.ค. 58
เวลา 13.35

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเสนอมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) กำกับการบริหารราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

๒.สาระสำคัญของเรื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้รับทราบและได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ ที่ประชุมได้รับทราบในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๒.๑.๑ รับทราบคำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้ง ๕ ชุด เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ ๑) คณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ (National Broadband) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล) เป็นประธานคณะทำงาน ๒) คณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะทำงาน ๓) คณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะทำงาน ๔) คณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

โดยมี ...

โดยมี ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธานคณะทำงาน ๕) คณะทำงานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานคณะทำงาน

๒.๑.๒ รับทราบการประชุมแบบลดกระดาษ เพื่อให้สอดคล้องนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และเพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานที่ส่งเสริมการนำดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนการและกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้ง ๕ ชุด จะปรับรูปแบบการประชุมจากเดิมที่จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเป็นกระดาษเข้าแฟ้ม เป็นเอกสารในรูปแบบดิจิทัล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ เห็นชอบแนวทางการประชุมแบบลดกระดาษ เนื่องจากเป็นการลดการใช้กระดาษ ประหยัดทรัพยากร ประหยัดงบประมาณ และยังเป็นกรช่วยเหลือลดมลภาวะ ทั้งนี้ ได้ให้ข้อสังเกตว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ยังคงต้องมีเอกสารในรูปแบบกระดาษอยู่ เนื่องจากต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบทางกฎหมาย

๒.๒ ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๒.๒.๑ การดำเนินงานของคณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชุมเห็นชอบ ๑) แผนดำเนินงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทั้ง ๒ กลุ่ม โดยให้บูรณาการโครงการนำร่องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด และให้คณะทำงานฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทุกโครงการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นระยะ ๒) เห็นชอบให้เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการนำร่องในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มเติม ๕ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๒.๒.๒ การดำเนินงานของคณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ ที่ประชุมเห็นชอบ ๑) ให้เร่งรัดหน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจ ให้ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจกลับมายัง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูล โดยให้แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ (๑) ข้อมูลที่เป็นความลับของกระทรวง (๒) ข้อมูลที่มีความสำคัญสามารถนำมาใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ (๓) ข้อมูลทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๒) เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการจัดการ และ (ร่าง) แผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ๓) ให้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ในการกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้อมูลสำหรับการให้บริการภาครัฐ และกำกับดูแลการให้บริการศูนย์ข้อมูล ๔) ให้นำ (ร่าง) กรอบมาตรฐานศูนย์ข้อมูล (Data Center) สำหรับการให้บริการภาครัฐ และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์สำหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจัดประชาพิจารณ์ในการหาข้อสรุปร่วมกันต่อไป ๕) มอบหมาย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ระบบคลาวด์ และ Cyber security เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อไป

๒.๒.๓ การดำเนินงานของคณะทำงานบรอดแบนด์แห่งชาติ ที่ประชุมเห็นชอบ ๑) ให้รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลโครงข่ายสื่อสารจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งรายงานผลการศึกษาที่มีอยู่สำหรับดำเนินการบรอดแบนด์แห่งชาติ ๒) เห็นชอบให้นำสินทรัพย์โครงข่ายสื่อสารขององค์กรในกำกับของรัฐมาบริหารจัดการร่วมกัน ๓) เห็นชอบให้ กสทช. ดำเนินโครงการ USO ใน ๒ จังหวัดโครงการนำร่อง (พิษณุโลก และหนองคาย) โดย เมื่อสิ้นสุดระยะสัญญาโครงการ ๕ ปีแล้วให้นำสินทรัพย์ภายใต้โครงการ USO เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบรอดแบนด์แห่งชาติ ๔) เห็นชอบงบประมาณดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับบรอดแบนด์แห่งชาติ ดังนี้ (๑) โครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ ๑,๗๑๐ ล้านบาท และ (๒) การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงข่ายฯ ตามแผนการดำเนินงานบรอดแบนด์แห่งชาติ ๔๐ ล้านบาท

๒.๒.๔ การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure sharing) ที่ประชุมเห็นชอบ ๑) ให้ใช้นโยบายการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ในการพัฒนาบรอดแบนด์แห่งชาติ และบริการโทรคมนาคมทุกรูปแบบ ๒) มอบหมายสำนักเลขาธิการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำ data room เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับรวมข้อมูลผลการจ้างที่ปรึกษาของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ที่ผ่านมาทั้งหมด มาประกอบกับการจ้างศึกษาการออกแบบระบบบรอดแบนด์แห่งชาติ และให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม จัดส่งเอกสารผลการศึกษา รวมทั้งตารางข้อมูลต่างๆ รวมทั้งแผนที่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานให้แก่สำนักเลขาธิการฯ ๓) มอบหมาย กสทช. พิจารณาร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาให้ใช้ประโยชน์จากสมบัติของชาติให้คุ้มค่าที่สุด โดยการพัฒนาหลักการใช้ประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันในการเปิดประมูลความถี่คลื่นวิทยุในการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๔) ในส่วนของกรณีพิพาท ขอให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการให้สำเร็จก่อนการประมูลการให้บริการในระบบ 4G ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสังคมได้อย่างโปร่งใส

๒.๒.๕ การเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. ที่ประชุมเห็นชอบ ๑) เห็นชอบให้มีการประมูลคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ตามกรอบที่สำนักงาน กสทช. นำเสนอ สำหรับคลื่น 2.6 GHz ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาขอคืนคลื่นความถี่ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) พิจารณาดำเนินเรื่องนี้เพื่อให้ข้อยุติและนำมาประมูลโดยเร็วต่อไป ๒) เห็นชอบให้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานในกำกับของรัฐกับบริษัทเอกชนตามสัญญาร่วมการทำงานมาบริหารจัดการและใช้ร่วมกันโดยมีประเด็นด้านกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อไป

๒.๒.๖ การดำเนินงานของคณะทำงานติดตามกฎหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่ประชุมรับทราบและขอให้สื่อสารทำความเข้าใจกับสังคม และประชาชนว่าขณะนี้กฎหมายอยู่ระหว่างการเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังไม่มีผลบังคับใช้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

๒.๒.๗ การดำเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการบริหารโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอโครงการในเบื้องต้น ๔ โครงการ คือ ๑) โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน นำร่อง ๗ กระทรวง (Smart Service) ระยะที่ ๑ ๒) โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางสารสนเทศข้อมูลบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Information One Stop Service) ๓) โครงการ

พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับการลงทุนและการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรม ๔) โครงการ Document Exchange System รวมงบประมาณโครงการทั้งหมด ๓๘๒.๔๕ ล้านบาท ซึ่งจะใช้งบประมาณจาก SAL (Structural adjustments Loan) ที่ประชุมรับทราบ

๒.๒.๘ โครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเสนอ ครม. อนุมัติงบประมาณโครงการนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

๒.๒.๙ กำหนดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะประสานงานแจ้งคณะกรรมการทราบต่อไป

๒.๒.๑๐ เสนอแต่งตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และคณะทำงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพิ่มเติม ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มเติมผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในคณะทำงานด้านการส่งเสริมการค้าผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Commerce) การส่งเสริมธุรกิจเกิดใหม่ดิจิทัล (Digital Entrepreneur) และการส่งเสริมเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content)

๓. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ (๒) กำหนดให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอสาระสำคัญของมติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรชัย รุจิประภา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๙๗

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๙๐

Email : duangdao.k@mict.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ ๒๗/๗/๒๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๘๐๕๐
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้เสนอเรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ (ศรีวิภา) ๔๔๓ (กัลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th โทรสาร ๒๕-๒๕๖-๒๕๖

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง มติคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๕. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๖. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๗. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘. เลขาธิการ กสทช.